

แผนผังความเชื่อมโยงนโยบาย

กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)	ย.1 การสร้างความมั่นคง	ย.2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน	ย.3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	ย.4 ด้านการสร้างโอกาส บนความเสมอภาคและ ความเท่าเทียมกันทางสังคม	ย.5 ด้านการสร้างการเติบโต บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม	ย.6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ
นโยบายรัฐบาล	น.1 การปกป้องและเชิดชู สถาบันพระมหากษัตริย์ น.2 การรักษาความมั่นคงของ รัฐและการต่างประเทศ	น.6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ น.7 การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน น.8 การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม	น.4 การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบำรุง ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	น.3 ความเหลื่อมล้ำ น.5 สาธารณสุข	น.9 การรักษาความมั่นคงของ ฐานทรัพยากร และการสร้าง สมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับ การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน	น.10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดิน ที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปราม ทุจริต และประพฤติชอบในภาครัฐ น.11 กฎหมาย
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)	ย.5 การเสริมสร้างความมั่นคง แห่งชาติเพื่อการพัฒนา ประเทศสู่ความมั่นคงและ ยั่งยืน	ย.3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน ย.7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ ย.8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ย.9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ ย.10 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา	ย.1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ ทุนมนุษย์	ย.2 การสร้างความเป็น ธรรมและลดความเหลื่อม ล้ำในสังคม	ย.4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนา อย่างยั่งยืน	ย.6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ ธรรมาภิบาล
แผนการศึกษา แห่งชาติ พ.ศ.2560 - 2579	ย.1 การจัดการศึกษาเพื่อ ความมั่นคงของสังคมและ ประเทศไทย	ย.2 การผลิตและพัฒนากำลังคนการวิจัย และนวัตกรรมเพิ่มสร้างขีด ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	ย.3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และ การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้	ย.4 การสร้างโอกาส ความ เสมอภาค และความเท่า เทียมทางการศึกษา	ย.5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้าง เสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อม	ย.6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบ บริหารจัดการศึกษา
ยุทธศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ		ย.3 ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนากำลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้อง กับความต้องการของการ	ย.1 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการ สอน การวัดประเมินผล ย.2 ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากร ทางการศึกษา ย.4 ยุทธศาสตร์ขยายโอกาสการเข้าถึง บริการทางการศึกษา และการเรียนรู้อย่าง ต่อเนื่องตลอดชีวิต	ย.4 ยุทธศาสตร์ขยาย โอกาสการเข้าถึงบริการ ทางการศึกษา และการ เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอด ชีวิต	ย.5 ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและ พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการศึกษา	ย.6 ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหาร จัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วน ร่วมในการจัดการศึกษา
ยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ	ย.1 พัฒนาการจัดการศึกษา เพื่อความมั่นคง	ย.2 ผลิตพัฒนากำลังคน การวิจัย เพื่อสร้างความสามารถ ในการแข่งขัน	ย.3 พัฒนาศักยภาพคนให้มีคุณภาพ	ย.4 สร้างโอกาส ความ เสมอภาค และความเท่า เทียมทางการศึกษา	ย.5 ส่งเสริมและจัดการศึกษา เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	ย.6 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มี ประสิทธิภาพ
แผนบูรณาการ	บ.1 การสร้างความปรองดอง และสมานฉันท์ บ.2 การขับเคลื่อนการแก้ไข ปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ บ.3 การจัดการปัญหาแรงงาน ต่างด้าวและการค้ามนุษย์ บ.4 การป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	บ.5 การพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ บ.6 การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม บ.7 การพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ บ.8 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ บ.9 การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล บ.10 การวิจัยและนวัตกรรม บ.11 การสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ บ.12 การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก บ.13 การพัฒนาฝีมือแรงงานไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 บ.14 การพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร บ.29 แผนบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับ เศรษฐกิจภายในประเทศ	บ.15 การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย บ.16 การยกระดับคุณภาพการศึกษาและ การเรียนรู้ตลอดชีวิต	บ.17 การพัฒนาเศรษฐกิจ ฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง บ.19 การพัฒนาระบบ ประกันสุขภาพ บ.20 การสร้างความเสมอ ภาคเพื่อรองรับสังคม ผู้สูงอายุ	บ.18 การจัดการปัญหาที่ดิน ทำกิน บ.21 การบริหารจัดการขยะ และสิ่งแวดล้อม บ.22 การพัฒนาและเพิ่ม ประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม บ.23 การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	บ.24 การป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ บ.25 การปฏิรูปกฎหมายและพัฒนา กระบวนการยุติธรรม บ.26 การอำนวยความสะดวกทางธุรกิจ บ.27 การส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บ.28 การส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
แผน ศธจ.เชียงราย ของบ 2562	ย.1 การจัดการศึกษาเพื่อ ความมั่นคงของสังคมและ ประเทศไทย	ย.2 การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสร้างขีด ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	ย.3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และ การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้	ย.4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความ เท่าเทียมทางการศึกษา	ย.5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้าง เสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อม	ย.6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบ บริหารจัดการศึกษา